

Boston ngày 23 tháng 1, năm 2008

Kính thưa Quý Vị,

Nhóm Nguyên Đơn chúng tôi xin kính báo tin rất buồn vì vụ kiện WJC/UMass Boston đã hoàn toàn thất bại. Chúng tôi vừa nhận được PHÁN QUYẾT của TOÀ ÁN TỐI CAO TIỂU BANG MASSACHUSETTS. Phán Quyết dài 7 trang. Trang 2, giòng 27 ghi:

*“ . . . of these four, two individuals were “admitted agents of the Communist Party” who immigrated to the United States from north Vietnam . . . ”* Xin tạm dịch “Trong 4 người này [được tuyển vào viết cho năm thứ nhất - Ghi thêm] có 2 người “được xác nhận là đảng viên Đảng Cộng Sản”, họ đã di dân từ miền Bắc Việt Nam sang Hoa Kỳ . . . ”

Trang 7, giòng 2 ghi:

*“Finally, we are not persuaded to reach a contrary result . . . ”* Xin tạm dịch “Cuối cùng, không có một lý do nào thuyết phục chúng tôi [ 7 vị Chánh Án Chủ Tòa – Ghi thêm] thay đổi bản án . . . ”

Hiện chúng tôi còn lưu giữ tài liệu do trường Đại Học UMass Boston chuyển giao theo lệnh của Toà Superior, trong đó có PASSPORT của hai cán bộ cao cấp của Đảng và chánh phủ hiện tại của Việt Nam. Chính Đại Học UMass Boston xác nhận tư cách đảng viên của một người và vị trí cao cấp của họ trong chánh quyền Hà Nội. Họ sang UMass Boston để viết chương trình nghiên cứu về người Việt tỵ nạn cộng sản và đã trở về Việt Nam có sự xác nhận của UMass Boston. Khi hai nhân vật này sang Hoa Kỳ thì Việt Nam không còn là hai miền Nam - Bắc nữa.

Chúng tôi chỉ đưa ra vài dữ kiện của Phán Quyết để dư luận am tường mà không hề có ý biện bạch để chống chế cho thất bại của chúng tôi. Vụ kiện này đi đúng hay sai hướng lịch sử là vấn đề duy nhất cần nêu lên. Chúng tôi xin đề dư luận chung phán xét, và hy vọng rằng trong tương lai, các vị khác sẽ tiếp nối để soi rọi ánh sáng chân chính, công bằng vào một giai đoạn nhiều nhượng vấn học sử của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn CS do bởi WJC đem các nhân vật cao cấp của Đảng Cộng Sản Việt Nam sang Hoa Kỳ để viết về người Việt Tỵ Nạn CS.

Lời cuối cùng của chúng tôi là XIN MÃI MÃI GHI ON QUÝ VỊ ĐÃ YÉM TRỢ TINH THẦN VÀ TIỀN BẠC CHO VỤ KIẾN NÀY.

Kính chúc Quý Vị luôn an khang

Thay mặt Nhóm Nguyên Đơn



---

Nguyễn Hữu Luyện

TB: Sau thư này, tôi không còn tư cách Đại Diện các vị trong danh sách Nguyên Đơn nữa, vì vụ kiện kết thúc từ đây.